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สำเนารายงานการประชุม    

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลสันปา่ตอง 

ประจำเดือนเมษายน  พ.ศ.2565 

วันที่    7  เดือน  เมษายน  2565 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง      

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   ปิดประชุมเวลา   11.40  น .   

  

ผู้เข้าประชุม 

1. นายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง 

2. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

3. นายประสงค์  เลยีวหิรัญ สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายศรีทอน  ปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นางวลัยลักษณ์  ธนโชติภูริภัทร รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง 

6. นายบุญทวี  ยังเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

7. สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

8. นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ประธานสภาเทศบาล 

9. นายสมควร  กันธาอินต๊ะ รองนายกเทศมนตรี 

10.นายกล้วยไม้  นวลศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

11.นายภัทรพงศ์  จันทร์ต๊ิบ สมาชิกสภาเทศบาล 

12.นายวิรัตน์  จะวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล 

13.นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกองช่าง 

14.นางสาวอัญชลี  พุทธิกาญจนกลุ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง 

15.นางพวงทอง  เครอืยศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.กองคลัง 

16.นางศิริกานต์  บุญสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

17.ว่าที่ร้อยตรีสบืศักด์ิ ปัญโญ  นิติกร 

18.นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

19.นางสาวชลิตา  ใกลชิ้ด  นักพัฒนาชุมชน 

20.นางสาววรินทร  มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

21.นางคณิสร  ปัญโญ  เจ้าพนักงานธุรการ 
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21.นางลำดวน  ผดุงกจิ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

22.นางชนิากานต์  เจริญสุข นักวิชาการศึกษา 

23.นางวรัญญา  แสนทอน รองปลัดเทศบาล 

24.นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  หัวหน้าสำนักปลัด 

25.นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

26.นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ 

27.นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการ 

 

      บันทึกการประชุม  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบล 

สันป่าตอง   ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ดังน้ี  

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

 นายกเทศมนตรี  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันป่าตอง  ในวันที ่  2  

เมษายน  2565  ที่ผ่านมา   นายอำเภอสันป่าตองเป็นห่วงสถานการณ์โควิด     

ในพื้นที่  โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน      

ในพื้นที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 2 หรือเข็ม 3  ซึ่งปัจจุบันจะติดต่อกัน

ง่ายกว่าเดิมมาก  แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้เร็วเช่นกัน  แนวทางปฏิบัติในการ

ป้องกันโรคที่ต้องทำอยู่เป็นประจำ  คือ  ทำความสะอาด  ตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธ ีATK 

เป็นประจำ  เว้นระยะห่าง  ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง  15  หมู่บ้าน  มีผู้ติดเชื้ อ  

14 หมู ่บ ้าน   และเทศบาลตำบลสันป่าตองเป็นหน่วยงานเดียวที ่ไม ่เบ ิก

งบประมาณค่าอาหาร สิ่งของที่ใช้สำหรับผู้ติดเชื้อและผู้กักตัว  แต่จะเป็นการ

ร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนในการช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมชีแ้จงแนวนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการ

มอบภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2565 

นายกเทศมนตรี    ขอให้ที่ประชุมตรวจสำเนารายงานการประชุมชี้แจงแนวนโยบายสำคัญ

เร่งด่วนของรัฐบาลที ่ต้องการมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2565   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย

สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2565   

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    -ไม่ม-ี  

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่   

    สำนักปลัดเทศบาล  

5.1 การจัดงานวันเทศบาล  ประจำปี  พ.ศ.2565 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ในวันที่  24  เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล   ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์

และในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีมติให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่  22  เมษายน  

2565  จึงขอหารอืที่ประชุมในเร่ืองกิจกรรมที่จะดำเนินการเน่ืองในวันเทศบาล 

นายกเทศมนตรี  ได้หารือกับปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตองแล้ว  

เห็นชอบจัดกิจกรรมวันที ่  25  เมษายน  2565  สำหรับกิจกรรมในงาน           

วันเทศบาล   ตอนเช้าจะมีพิธสีักการะศาลพระภูมิเจ้าที่  และมีการทำบุญสืบชะตา    

และในภาคบ่ายจะมีกจิกรรมปลูกต้นไมแ้ละพืชสมุนไพรบรเิวณที่ดิน  19 ไร่    
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  ในพิธทีางศาสนาจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน  9  รูป   โดยจะนิมนต์พระสงฆ์

จากวัดในพื้นที่   ได้แก่  วัดสันป่าตอง วัดช่างกระดาษ วัดกลางทุ่ง วัดศรีอรุณ        

วัดร้องสร้าน  วัดสันคะยอม  วัดต้นผึ้ง วัดสบหาร และเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง 

อาจารย์วัด 1  คน  สำหรับการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น  ขอมอบหมายให้            

นายสมควร  ก ันธาอ ินต ๊ะ  รองนายกเทศมนตร ี   และปล ัดเทศบาลได ้                    

ต้ังคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลอืก   

  สำหรับภาคบ่ายจะมีการปลูกต้นไม้บริเวณที่ดิน 19 ไร่  ขอให้กองช่างได้

จัดเตรียมพืน้ที่ปลูกสมุนไพรไว้ด้วย 

นายสมควร กันธาอินต๊ะ  ขอหารือที่ประชุมในวันเทศบาลจะมีพิธีทางศาสนา  และมอบเกียรติบัตร

พนักงาน ลูกจ้างดีเด่นในภาคเช้า  และภาคบ่ายมีกิจกรรมปลูกต้นไม้  ในความ   

เห ็นส่วนตัวเห็นว ่ากิจกรรมจะเยอะไปเกรงว่าจะดำเนินการกิจกรรมไม่ ทัน           

ขอเสนอให้จัดกิจกรรมปลูกต้นไมเ้ป็นอีกวันหน่ึงจะดหีรือไม่  เพราะหากปลูกต้นไม้

ในภาคบ่าย  เจ้าหน้าที ่กองช่างจะต้องไปเตรียมสถานที ่และจะไม่ได้มาร่วม

กิจกรรมพร้อมกัน 

นายศรีทอน  ปัญญา  ขอเสนอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลที่

ได้เสยีชีวิตไปแลว้ 

นายกเทศมนตรี  กิจกรรมวันเทศบาลจะเริ่มจากพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณ

ด้านล่างอาคาร  และขึ้นมาทำพิธีทางศาสนาในห้องประชุมเทศบาล  ในการ

สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ขอความร่วมมือทุกคนได้จัดเตรียมเครื่องสักการะมา

ดว้ยซึ่งทางเทศบาลไดจ้ัดเตรียมธูปเทียนไว้ให้แลว้ 

หัวหน้าสำนักปลัด  งบประมาณวันเทศบาลตั้งไว้  จำนวน  5,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  

320.-บาท   คงเหลืองบประมาณ  4,730.-บาท  คาดว่าจะต้องโอน

งบประมาณมาเพ่ิมเตมิ  และมีบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

  ขอแจ้งรายละเอียดคร่าวๆ ในวันที่ 25 เมษายน  2565  จะเร่ิมกิจกรรม

ประมาณ  07.00 น.  การแต่งกาย ข้าราชการสวมชุดเครื่องแบบสีกากีคอปก

แขนยาว  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางสำนักปลัดเทศบาลจะได้ออกหนังสือ

และแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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5.2 การปรับปรุงขอ้มูลบุคลากร  (ข้าราชการ) ในเว็ปไซต์ของเทศบาล   

(งานธุรการ) 

นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร สำหรับเรื ่องการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรในส่วนของข้าราชการ  

เนื่องจาก ในปัจจุบันนี้ เทศบาลได้มีข้าราชการโอน (ย้าย) เข้ามาปฏิบัติงานใหม่

และก็มีเจ้าหน้าที่บางท่านไดย้้ายออกไปเพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็น

ปัจจุบันประกอบกับข้อมูลบุคลากรเดมิในส่วนของภาพถ่าย ซึ่งมคีวามแตกต่างกัน  

บางท่านก็เป็นรูปชุดปกติขาว  บางท่านก็เป็นรูปชุดสีกากี  และรูปบางท่านก็ถ่าย

มาหลายปีไม่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งในส่วนของโครงสร้างบุคลากรน้ันไม่ว่าจะเป็นในส่วน

ของผู้บริหาร  หรือข้าราชการ  เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการประเมิน ITA และ LPA 

ประจำปี  อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  ทางฝ่ายธุรการจึง

อยากจะขอความร่วมมือข้าราชการของทุกกองทุกท่านได้ถ่ายรูปใหม่ให้เป็น

ปัจจุบัน  โดยในวันที่  25  เมษายน  2565  นี้  เทศบาล  จะจัดงานวันเทศบาล

ซึ่งข้าราชการทุกท่านจะต้องแต่งกายชุดเคร่ืองแบบสีกากีแขนยาวมาร่วมพิธีกรรม  

จึงอยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านได้เสียสละเวลามาถ่ายรูปซึ่งทางฝ่าย

ธุรการจะจัดเตรียมสถานที่หรือมุมสำหรับถ่ายรูปไว้ให้  ทางฝ่ายธุรการก็มีเรื่อง

แจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.3 สรุปค่าใช้จ่ายดา้นพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งานธุรการ)  

นางสาวอรทัย  โฮตา    สำหรับค่าใช้จ่ายดา้นพลังงานของเทศบาล  มีรายละเอียดดังนี้ 

  ค่าไฟฟ้า   

  เดอืนกุมภาพันธ์  ใช้ไป  8,573.24 บาท  เป็นเงิน  41,673.79 บาท 

  เดอืนมีนาคม   ใช้ไป  13,163.95  บาท   เป็นเงิน  65,981.77  บาท 

  ค่าน้ำมันเชือ้เพลงิ 

  เดอืนมกราคม  ใช้ไป    28,586.30  บาท 

  เดอืนกุมภาพันธ์  ใช้ไป 26,409.-บาท 

  ค่าน้ำประปา 

  เดอืนมกราคม  ใช้ไป 10,200.-บาท 

  เดอืนกุมภาพันธ์ ใช้ไป 13,420.-บาท 
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นายกเทศมนตรี  สำหรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในความเห็นส่วนตัวคิดว่าเทศบาลไม่ได้ใช้

พลังงานเพิ่มเติมจากเดิมมากนัก  แต่เนื่องจาก ราคาจำหน่ายของน้ำมันได้มีการ

ปรับราคาขึน้อย่างต่อเน่ืองทำให้มคี่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.4 สรุปคำรอ้งของประชาชน (งานนิติการ) 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ  สำหรับคำร้องที่แจ้งมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นั ้น  ยังมีเรื่องของ   

นางวรัญญา  ศรีสวัสดิ์  ที่ยื ่นคำร้องขอให้เทศบาลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ดิน  

เน่ืองจาก  เทศบาลไดม้ีการถมดินบรเิวณที่ดิน  19  ไร่  ทำให้น้ำไหลลงมาลงที่ดิน

ของผู้ร้อง  ซึ่งที่ผ่านมากองช่างไดสู้บน้ำออกเป็นการแก้ไขปัญหาช่ัวคราว  และใน

การแก้ไขปัญหาระยะยาวขอหารอืกับทีป่ระชุมว่าจะแก้ไขอย่างไร 

นายกเทศมนตรี  พ้ืนที่ของผู้ร้องอยู่ข้าง ๆ กับร้านกาแฟสุขุม  มีน้ำขังในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มจึง

เกิดปัญหาดังกล่าวขึ ้น  สำหรับกรณีดังกล่าวขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล       

และผู้อำนวยการกองช่างได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา    

นายประสงค์ เลยีวหิรัญ  ชลประทานได้มีการปล่อยน้ำ  และน้ำไหลลงพื้นที่ได้ประสาน  นายมงคล  

อินต๊ะ  นายช่างโยธา แจ้งให้เจ้าของที่ให้ขออนุญาตกับชลประทานเพ่ือขออนุญาต

ปิดปากท่อ   

นายกเทศมนตรี  เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวเจ้าของที่อาจต้องมีการถมที่ดิน 

  ในวันน้ีขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองแต่ละ

กอง  ได้ร่วมมอบสิ่งของให้กับจุดตรวจบูรณาการอำนวยความปลอดภัยทางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.5 รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยในพืน้ที่ ประจำเดอืนมีนาคม 2565  (งานป้องกัน) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ในวันน้ี  นายพงศกร  กันทะส ี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดเ้ข้าร่วม

ประชุมกับอำเภอสันป่าตองเรื่องความปลอดภัยทางถนน   จึงฝากเรื่องแจ้งให้ที่

ประชุมดังน้ี 

  เมื่อวันที่  7  เมษายน 2565  ที่ผ่านมา เวลา  20.00 – 22.00 น.     

ในพื ้นที ่เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อน มีลมกรรโชกแรง  

ก่อให้เก ิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน  โดยมีบ ้านเรือนที ่ได้              

รับผลกระทบในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10และหมู่ที่ 14  ตำบลยุหว่า และหมู่ที่  1 หมู่ที่ 2 
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และหมู่ที่  5 ตำบลทุ่งต้อม   งานป้องกันฯ ได้ดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือแก่

ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว  จำนวน  20  หลังคาเรือน  โดยได้มอบ

กระเบื้องหลังคา  จำนวน  360  แผ่น  ที่ครอบหลังคา  14  อัน  และไม้แปรรูป  

จำนวน  11 แผ่น 

นายกเทศมนตรี  ให้ประสานหัวหน้าป้องกัน  เรื่อง  ความปลอดภัยทางถนนในช่วง 7 วัน 

อันตราย ของเทศกาลสงกรานต์   ให้แจ้งนายกเทศมนตรีทราบดว้ยเพ่ือจะได้ออก

เย่ียมด่าน 7 วันอันตรายในวันจันทร์ที่  11  เมษายน  2565  ต่อไป   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.6 การเตรียมความพร้อมในการประชุมประชาคมเพื ่อทบทวนแผนพัฒนา

เทศบาล พ.ศ.2566 – 2570  (งานวิเคราะห์) 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอเชิญงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ไดชี้แ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ 

นางสาววรินทร  มูลยศ  ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว  ขอแจ้งกำหนดการออกประชุม

ประชาคม   ในวันที ่  8  พฤษภาคม  2565  โดยมีคณะทำงานออกประชุม

ประชาคม  ดังน้ี 

 คณะทำงานชุดที่ 1 

 เวลา  08.00 – 10.00 น.  ชุมชนช่างกระดาษ   

บรเิวณศาลาอเนกประสงค์วัดช่างกระดาษ 

 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ชุมชนป่าลาน     

บรเิวณวัดป่าลาน 

 เวลา 13.00 – 15.00 น.   ชุมชนหลังตลาด   

บรเิวณศาลาอเนกประสงค์แม่บ้านหลังตลาด 

 เวลา  15.00 – 17.00 น.   ชุมชนบ้านไร่ 

 บรเิวณศาลาอเนกประสงค์วัดศรีอรุณ 

 คณะทำงานชุดที่ 2 

 เวลา  08.00 – 10.00 น.  ชุมชนหลังอำเภอ   

บรเิวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่  10 ตำบลยุหว่า 

 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ชุมชนสันป่าตอง     

บรเิวณวัดสันป่าตอง 

 เวลา 13.00 – 15.00 น.   ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี   

บรเิวณวัดสันป่าตอง 
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 คณะทำงานชุดที่ 3 

  เวลา  08.00 – 10.00 น.  ชุมชนบ้านพักป่าไม้   

บรเิวณบ้านครูหนู  (นางเครอืทิพย์  เหลอืงสวัสด์ิ) 

 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ชุมชนมะจำโรง     

บรเิวณร้องสร้าน 

 เวลา 13.00 – 15.00 น.   ชุมชนต้นผึ้ง - สันคะยอม   

บรเิวณศาลาอเนกประสงค์วัดต้นผึ้ง 

ซึ่งได้จัดกลุ่มเจ้าหน้าที่ออกประชุมประชาคมครบทุกกองงาน  เพื่อจะได้

ตอบปัญหา ข้อซักถามเรื่องต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ  และขอให้ผู้ที่ได้รับ

การแต่งต้ังไดจ้ัดเตรียมเร่ืองที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบดว้ย 

ขอให้เจ ้าหน้าที ่ธ ุรการของแต่ละชุมชนได้บ ันทึกการประชุม  และ

บันทึกภาพการเข้าร่วมประชุมประชาคมและจะมีการประชุมเตรียมงานอีกคร้ังหน่ึง  

นายสักการ ณิยกูล  สำหรับอาหารกลางวันควรจัดให้เจ้าหน้าที่ที่ออกประชุมประชาคมด้วย  

เพราะดูตามตารางจะมีการประชาคมทั้งวัน 

ที่ประชุม  ขอสอบถามว่าหากสถานการณ์โควิดในพื้นที่ยังไม่ดีขึ้น  จะออกประชุม

ประชาคมอีกหรอืไม่ อย่างไร 

นายสักการ ณิยกูล  ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั ้งหนึ ่ง และเทศบาลจะแจ้งให้ทราบ  และ

เทศบาลจะส่งหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายกเทศมนตรี  เนื่องจาก ข้าพเจ้าติดภารกิจ  ต่อไปขอมอบให้ นายสมควร  กันธาอินต๊ะ 

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง  ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.7 รายงานสถานการณ์โรคระบาดในพืน้ที่ 

นายสุพล  กันทาสม  ขอประชาสัมพันธ์การงดจัดเก็บขยะในพื้นที ่เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  วันที่  13 – 17  เมษายน  2565  เนื่องจาก ท่าขยะ

ได้หยุดเทศกาลสงกรานต์  ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้

จัดเก็บขยะครัวเรือนไว้ในถุงดำและให้นำไว้ในบริเวณบ้านก่อน  และในวันที่  18 

เมษายน  2565  เทศบาลจะเริ่มดำเนินการจัดเก็บขยะเป็นปกติเหมือนเดิมอาจะ

ล่าช้าบ้าง  และฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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   ข้อมูล  ณ  วันที่  6  เมษายน  2565  จากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

อำเภอสันป่าตอง  ตำบลยุหว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด  221  ราย  เป็นอันดับ  2      

รองจากตำบลบ้านกลาง    ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตองมีผู้ป่วย ประกอบไป

ดว้ย   หมู่  1 บ้านสันป่าตองหลวง  จำนวน   24  ราย  หมู่  10  บ้านหลังอำเภอ  

จำนวน  21  ราย  หมู่ที่  14  บ้านมะจำโรง  จำนวน  21 ราย   ตำบลทุ่งต้อม   

มีผู้ป่วย  107  ราย     ในพืน้ที่เทศบาล    ได้แก่    หมู่  1    บ้านช่างกระดาษ        

จำนวน 12  ราย  หมู่  2 บ้านป่าลาน จำนวน  1  ราย  และหมู่ที่  5  บ้านไร่   

จำนวน  7  ราย    และมีผู้ป่วยพักอยู่ที่ศูนย์ CI  จำนวน  12  ราย  และรักษาตัว

ที่บ้าน จำนวน  212 ราย และรักษาตัวที่บ้านแบบผู้ป่วยนอก จำนวน 1,066 ราย 

  ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ที่  37/2565     

เร ื ่อง  มาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื ้นที ่จังหวัดเชียงใหม่         

กรณีจ ัดกิจกรรมเกี ่ยวกับงานสงกรานต์ท ี ่ม ีผ ู ้ร ่วมงานไม่เก ิน  500  คน               

ให้ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบสถานที่จัดงาน  แจ้งรายละเอียดรูปแบบการจัดงาน

พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในงานให้ศูนย์ปฏิบัติการ

ควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ)  ทราบ  ขอให้ทุกท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตาม

คำสั่งข้างต้นต่อไป 

  ในช่วงนี้พนักงานเทศบาลก็ติดเชือ้ไวรัสหลายคนเร่ิมจากกองสาธารณสุขฯ   

จำนวน  4  คน   เบื้องต้นให้คนงานชุดที่เหลือปฏิบัติงานแทน และให้พนักงานชุด

กวาดถนนทั้งหมด ปฏิบัตงิานประจำรถขยะ  อาจจะเก็บขยะไม่ทั่วถึงหรือชา้ไปบ้าง  

ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะกลับสู่ภาวะปกติแลว้  เพราะคนงานที่ติดเชื้อจะมาปฏิบัติ

หน้าที่ตามปกติแล้ว  และขอประชาสัมพันธ์การงดจัดเก็บขยะในช่วงเทศกาล

สงกรานต์  เน่ืองจาก จุดขนถ่ายขยะ  ได้แจ้งว่าจะปิดจุดขนถ่ายขยะในวันที่  13 – 

17  เมษายน  2565  จำนวน  5  วัน  ทำให้เทศบาลต้องหยุดเก็บขยะใน         

วันดังกล่าว  โดยเทศบาลจะประชาสัมพันธ์ทางเสยีงตามสายและแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน

ไดป้ระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน   วันที่ 18 เมษายน  2565  จะเร่ิม

ปฏิบัตงิานตามปกติต่อไป 
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  สำหรับการทำความสะอาดกรณีมีผูติ้ดเชือ้น้ัน ให้ใช้วิธเีช็ดทำความสะอาด  

จะไม่พ่นยาทำความสะอาดเพราะจะทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย  น้ำยาทำความ

สะอาดที่หาซือ้ได้ทั่วไปคือน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์  โดยใช้น้ำยาไฮเตอร์จำนวน  1 ฝา  

ผสมกับน้ำเปล่า 1 ลติร  เช็ดถูพืน้ผิวทั่วไป ยกเว้นส่วนที่เป็นโลหะ  สำหรับโลหะให้

ใช้แอลกอฮอลล์  หรือนำ้ยาทำความสะอาดเดทตอล 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.8 การจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี

ภาวะพ่ึงพึง  Long Term Care  

นายสุพล  กันทาสม  ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตองได้อนุมัติโครงการ  Long Term Care 

ประชุมในวันที ่  28  มีนาคม  2565  ที ่ผ ่านมาอนุมัติงบประมาณให้กับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร  และโรงพยาบาลสันป่าตอง  ใน

การดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.9 การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล     

สันป่าตอง 

นายสุพล  กันทาสม  ในปีนี้มีงบประมาณ   จำนวนเงิน   562,081.81  บาท   ได้ประชุม

อนุมัติแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน    502,081.-บาท  

เหลอืงบประมาณประมาณแปดหมื่นกว่าบาท   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.10 โครงการควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า  

นายสุพล  กันทาสม  ในปีน้ีไม่แน่ใจว่าจะได้ดำเนินการเมื่อใด  เพราะได้รับการติดต่อกับร้านค้า

ผู้จำหน่ายว่าในปีนีว้ัคซีนจะมีราคาสูง  คาดว่าในล็อตต่อไปราคาอาจจะถูกลง แต่

ในความเห็นส่วนตัวหากรออาจจะไม่มีของหรือราคาสูงกว่าเดิม  จึงได้ทำการ

จัดซื้อวัคซีน  จำนวน  1,100  โดส  ในราคาโดสละ  30.-บาท   คาดว่าจะทำ

การฉีดในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565   และจะแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลสันป่าตองได้รับทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายประสงค์ เลยีวหิรัญ  ได้รับข้อมูลว่ามีนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีเชียงใหม่  มาพัก

อยู่บริเวณบ้านพักป่าไม้และติดเชื้อโควิด  ไม่ทราบว่ามีข้อมูลแจ้งมายังเทศบาล

หรือไม่ อย่างไร  เพราะชาวบ้านละแวกดังกล่าวก็เกรงว่าจะแพร่เชื้อให้บุคคลที่

อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียง  เพราะไม่มีการกักตัวแต่อย่างใด และในช่วงค่ำก็จะ

ออกมาใช้บริการบริเวณเครื่องออกกำลังกายของชุมชนทุกวัน  ขอให้เทศบาล

ตรวจสอบและชีแ้จงให้ประชาชนทราบดว้ยดว้ย  

  ผู้สูงอายุที ่พักอาศัยบริเวณศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และพนักงานติดโควิด        

ไม่ทราบว่าเทศบาลมขี้อมูลหรือไม่ อย่างไร 

นายสุพล  กันทาสม  สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อ  หน่วยงานที่รับข้อมูลนั ้นจะเป็นผู ้อำนวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   เทศบาลจะไม่ได้รับข้อมูลแต่อย่างใด  ในเขต

ตำบลยุหว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสันป่าตอง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแล

ตำบลยุหว่า และทั้งอำเภอสันป่าตอง  ทำให้อาจปฏิบัติงานล่าช้า  และจะออก

หนังสือให้เฉพาะผู้ติดเชื้อเท่านั้น  ไม่ได้มีการสอบสวนผู้ใกล้ชิดท้องถิ่นไม่ได้รับ

ข้อมูลโดยตรง  แตจ่ะมีการประสานด้วยวาจา   สำหรับศูนย์วัชรินทร์จะมีพยาบาล

ดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้ว  มาตรการจะเทียบเท่ากับโรงพยาบาลไม่น่าเป็นห่วง  ในราย

ที่จำเป็นโรงพยาบาลจะรับเข้ารับการรักษา หรืออาจใช้ศูนย์วัชรินทร์เป็นผู้ดูแล 

  ไม่ทราบว่านักศึกษาพักอยู่ที่ไหนในชุมชนบ้านพักป่าไม้ 

นายประสงค์ เลยีวหิรัญ  พักบริเวณบ้านพักป่าไม้  ทราบข้อมูลว่าเป็นญาตกิับคนที่อาศัยอยู่บริเวณ

บ้านพักป่าไม้ 

นายสมควร กันธาอินต๊ะ  ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยโควิด  เมื่อทราบผลตรวจว่าเป็นและไปพบแพทย์เพ่ือ

ขอรับยา แพทย์จะให้คำแนะนำแก่ผู้ติดเชื้ออย่างละเอียด  และเจ้าตัวต้องปฏิบัติ

ตามคำแนะนำ   ทราบมาว่าผู้ติดเชื้อบริเวณชุมชนหลังตลาดจะไม่ยอมกักตัวตาม

คำแนะนำของแพทย์  อสม.ในพืน้ที่จะต้องเป็นผู้ติดตามและดูแลในพื้นที่  ซึ่งกรณี

ดังกล่าวจะไม่เกี่ยวกับเทศบาลตำบลสันป่าตองเพราะไม่ใช่ผู ้รับผิดชอบโดยตรง  

จะเป็นการประสานกันระหว่างโรงพยาบาลกับ อสม. เท่าน้ัน 

  ขอยกตัวอย่างกรณี  คนงานน้ำดื ่มมรกต  ซึ ่งอยู ่หมู ่  1 ตำบลยุหว่า  

โรงพยาบาลแจ้งรายชื่อมายัง อสม.  และ อสม.ไปติดตามหาผู้ป่วยแต่ปรากฏว่า 

ผู้ป่วยไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ที่ จึงไม่สามารถติดตามได้  จึงเป็นปัญหาวุ่นวายตามหาผู้ป่วย

ไม่เจอ  สุดท้ายปรากฏว่าได้เช่าบ้านอยู่ที่ชุมชนบ้านไร่  จึงไดป้ระสานงานกับ อสม. 

บ้านไร่ ต่อไป 
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นายสักการ ณิยกูล  ขอสอบถามตามคำสั ่งท ี ่  35  กรณีร้านอาหารในพื ้นที ่  จะต้องไป

ตรวจสอบหรือไม่  อย่างไร 

นายสุพล  กันทาสม   การขอรับรองเจ้าของร้านต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบเอง  ในส่วนของ

เทศบาลหากจะไปตรวจสอบทำได้เพียงการตรวจสอบว่ารา้นค้าไดรั้บใบรองไปแล้ว

หรือยัง  และปฏิบัติตามมาตรการที ่กำหนดไว้หรือไม่  ร้านทุกร้านสามารถ

จำหน่ายได้ถงึเวลา  23.00 น.  แต่ต้องผ่านการประเมินก่อน 

 กองคลัง 

 5.11 สรุปรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  

เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2565  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง เครอืยศ  ในวันน้ีมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

  เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ที่ผ่านมาในปี 2563  ให้เก็บภาษี  25 

% ลดภาษี  90 % ปี 2564  เก็บภาษี  50 % ลด  90 %  ในปี 2565  เก็บภาษี  

75 %  และไม่มกีารลดภาษี  ทำให้ผู้ประกอบการ  ผู้ชำระภาษีบ่นและเจ้าหน้าที่ก็

โดนประชาชนต่อว่า  ในปีต่อไปจะต้องเก็บภาษี  100% และจะมีมาตรการลดอีก

หรือไม่นั ้น ก็ยังไม่สามารถทราบได้   ซึ่งประมาณการไว้  1,000,000.-บาท  

ตอนน้ีรับชำระภาษีได้ประมาณหน่ึงล้านเจ็ดหมื่นกว่าบาท   เก็บได้ห้าร้อยกว่าราย

จาก  1,017  ราย   

  สำหรับภาษีป้าย  ในปีที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับอัตราค่าภาษีขึ้นจากเดิม  

ป้ายประเภท 1   จาก  3.-บาท  เป็น  5.-บาท  ป้ายประเภท  2  จาก 20.-บาท  

เป็น  26.-บาท   ป้ายประเภท  3  จาก  40.-บาท  เป็น  50.-บาท  เร่ิมมีเสียง

บ่นจากผู้ชำระภาษี  เพราะเศรษฐกิจไม่สู้จะดีนักแต่ค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีก็สูงขึ้น  

ต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่ายคลังไดชี้้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวอัญชล ีพุทธิกาญจนกุล สำหรับรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  

รายจ่าย  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2565 รายละเอียดดังนี้ 

  รายจ่ายตามงบประมาณ  55,639,100.00  บาท 

  จ่ายจริง     24,221,426.98  บาท 

  งบกลาง  6,128,000.-บาท 

เงินเดอืนฝ่ายการเมือง   1,424,000.-บาท 

เงินเดอืนฝ่ายประจำ 8,360,000.-บาท 
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ค่าตอบแทน                  482,000.-บาท 

ค่าใชสอย      2,478,000.-บาท   

ค่าวัสดุ     1,883,000.-บาท 

ค่าสาธารณูปโภค      472,000.-บาท 

ค่าครุภัณฑ์        140,000.-บาท 

สิ่งก่อสร้างและรายการอื่น ๆ ยังไม่มกีารเบิกจ่าย 

  หมวดเงินอุดหนุน      2,796,957.50 บาท 

นายสักการ  ณิยกูล  ในปีน้ีรายรับจะเข้ามาช้า  แต่ในปีนีไ้ด้รายได้จากค่าภาษีสูงกว่าเดมิ  เพราะ

ร้านค้ามีเพิ่มขึ้นจากเดิม  และมีการทำป้ายในขนาดใหญ่กว่าเดิม  ทำให้เสียภาษี

เพ่ิมขึ้นจากเดมิ   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 กองการศึกษา 

 5.12 สรุปโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจำปี  2565 

นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี  2565  ได้กำหนดจัดกิจกรรม

ในวันที่  18 – 20  มีนาคม  2565    

วันแรกอบรมในวันที่  18  มีนาคม  2565  หัวข้อในการอบรมจะเป็น

เร่ืองเกี่ยวกับประวัตศิาสตร์ไทย   

  วันที่สองเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย  จำนวน  27  คน  สถานที่แรกที่ไป

เป็นอุทยานประวัตศาสตร์  เดินทางทัศนศึกษาโดยใช้รถราง  เพราะสถานที่

ค่อนข้างกว้างขวาง 

  วันที่สามเดนิทางไปที่อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีสัชนาลัย   

  สรุปค่าใช้จ่าย 

1. จัดซือ้ของที่ระลกึ  จำนวน   1,500.-บาท 

2. ค่ารถทัวร์   จำนวน  30,000.-บาท 

3. ทำป้ายไวนิลโครงการ  จำนวน  200.-บาท 

4. ค่ากลางวัน  จำนวน  1,900.-บาท 

5. อาหารว่าง  2  มือ้  จำนวน 1,900.-บาท 
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6. ค่าตอบแทนวิทยากร   จำนวน   2,000.-บาท 

7. ค่าห้องพัก   14  ห้อง   จำนวน    6,860.-บาท 

8. ค่าเบี้ยเลี้ยง   จำนวน   12,960.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   57,320.-บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

  กองช่าง 

  5.13 รายงานการปฏิบัติงานกองช่าง 

นายสุระพงษ์  ชัยรัตน์  ในวันที่  18  เมษายน  2565  ได้ขอความอนุเคราะห์รถดูดโคลนจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   และในวันที ่  2 พฤษภาคม  2565          

จะดำเนินการขุดลอกลำเหมืองในพื ้นที่   ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ      

ลำเหมืองในพ้ืนที ่  และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

นายสักการ ณิยกูล  เทศบาลจะม ีป ัญหาเร ื ่องงบประมาณ  ขณะน ี ้  อย ู ่ ระหว ่างการ                

โอนงบประมาณเพื่อมาดำเนินการอาจต้องของบประมาณจากแต่ละกอง  ซึ่งต้อง

จัดซือ้วัสดุน้ำมันและหล่อลื่นเพ่ือใช้สำหรับรถดูดโคลน   

                                  การตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร LPA หากทราบวันตรวจจะแจ้งให้ทราบ  

และขอให้คณะกรรมการที ่มีหน้าที ่จัดทำแบบรับการตรวจให้ดำเนินการให้

เรียบรอ้ย 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ ในเรื่องการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

LPA จะมีหัวข้อการประเมินเรื่องการเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก  หากจะมอบใบ

ประกาศเกียรติคุณกับคนที่บริจาคที่ดินให้กับเทศบาลในวันเทศบาลจะเป็นการดี

หรือไม่   และต่อไปหากมีบุคคลใดที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะขอให้เทศบาล

พิจารณาไดม้อบใบประกาศเกียรติคุณด้วย   
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  การประเมินของสำนักงาน ปปช.  ซึ่งผมเป็นผู้รับผิดชอบ  พบปัญหาการ     

ลงภาพกิจกรรมของเทศบาลในเวปไซต์  ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงในเพจหลักของเทศบาล  

จะเป็นการโพสต์ในเพจส่วนตัว  การค้นหากิจกรรมเดิมในเวปไซต์ก็จะไม่พบข้อมูล  

ขอความร่วมมือไดล้งกิจกรรมในเพจหลักของเทศบาล  หรือหากจะโพสต์ส่วนตัวขอให้

ส่งให้งานนิติการดว้ยเพ่ือจะได้นำไปลงในเพจหลักของเทศบาลต่อไป 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการคัดเลือกพนักงานดีเด่นของเทศบาล

ตำบลสันป่าตอง ประจำปี  2565  ในปีนี้หากจะดำเนินการเพื่อให้เข้ากับตัวชี้วัด 

ITA และ LPA  ซึ่งจะมีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลอืกเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์

คัดเลือกพนักงานดีเด่น  ซึ ่งจะดูจากความทุ่มเท  การปฏิบัติงานที ่ตรงเวลา           

มีความวิริยะอุตสาหะ   จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์คร่าว ๆ ให้พนักงานเทศบาลทราบ

เป็นการเบื้องตน้ก่อน   

นายสักการ  ณิยกูล  ขอแจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ  ครัง้ที่  1  ประจำปี  2565  ในวันที่  11  เมษายน  2565 

  ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตองทราบ  เนื่องจากช่วงนี ้ 

พนักงานกองช่างตดิโควิด  การซ่อมไฟฟ้าในเขตเทศบาลอาจล่าช้าไปบ้าง 

นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.40  น. 

        

 (ลงช่ือ)         อรทัย   โฮตา     ผู้บันทึกประชุม 

                  ( นางสาวอรทัย   โฮตา )  

 

(ลงช่ือ)   จีราวัจช์  มงคลชีวาพร   ผู้ตรวจบันทกึประชุม 

        (  นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร   ) 

 

 

   


